

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษานำเสนอในรูปของตาราง โดยใช้สถิติความถี่และร้อยละ ปรากฏตามตารางที่ 2-4 ดังนี้

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล จำแนกตามเพศ

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	22	91.67
หญิง	2	8.33
รวม	24	100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 24 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และเพศหญิง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จำแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4	1	4.17
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6	12	50
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3	6	25
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5	2	8.32
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6	1	4.17
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)	1	4.17
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)	1	4.17
รวม	24	100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 24 คน ส่วนใหญ่ประเมินศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.32 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17

ตารางที่ 4 จำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไป จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประสบการณ์ทำงาน		
ประสบการณ์ 1 ปี	10	41.67
ประสบการณ์ 5 ปี	13	54.16
ประสบการณ์ 9 ปี	1	4.17
รวม	24	100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 24 คน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 5 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 54.16 ประสบการณ์ 1 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ประสบการณ์ 9 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอผลการศึกษา ดังนี้

2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปประเด็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ร่องระบายน้ำ น้ำประปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้เสนอ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านในการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน การคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าใดนัก...”

2.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ เช่น ของบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้ของบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพทอเสื่ออก เนื่องจากเป็นสินค้า Otop ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน...”

2.1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยร่วมกัน กำหนดแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในการพัฒนา โดยได้เข้าร่วมประชุมประชาคม ร่วมกับชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี..”

2.1.4 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ธรรมชาติทำลายสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้ของงบประมาณในการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันในการป้องกันโรค ไข้เลือดออก...”

2.1.5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้เสนอโครงการปลูกป่าชุมชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน...”

2.1.6 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านแหล่งน้ำ เช่น พัฒนาแหล่งน้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำคั้นน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เพราะในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์...”

2.1.7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม โดยมีการทำบุญตามประเพณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้ของงบประมาณในการถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเพื่อร่วมทำบุญตามประเพณีซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาทุกปี...”

2.1.8 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการสังคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน ด้านพัฒนาการสังคม เช่น การเสนอปัญหาเสพติด การรักษาความสงบภายใน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“...ได้ของงบประมาณแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็น โครงการที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้เยาวชน ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด...”

2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปประเด็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดลำดับความสำคัญตามโครงการเร่งด่วน ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจงานจ้างด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน คสล. การทำร่องระบายน้ำ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง..”

2.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชุมชนในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ เช่น กลุ่มจักสาน กำจัดหอยเชอรี่โดยนำมาทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการของกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มทอเสื่ออก เนื่องจากได้รับงบประมาณจากอบต..”

2.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมแสดงออกทางการเมือง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสภาโดยให้ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ..”

2.2.4 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการรณรงค์ทำความสะอาด จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ร่วมกับชุมชนในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งปกติจะทำในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม..”

2.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการโครงการปลูกป่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ร่วมกับชุมชนในการปลูกป่าชุมชนในหมู่บ้านเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม..”

2.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการกำจัดวัชพืชผักตบและหอยเชอรี่ ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้..”

2.2.7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการร่วมกันทำบุญตามประเพณี สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงาน ร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในการเดินทางไปดูงานการบริหารจัดการที่ดีตำบลห้วยน้ำขาว จ. ตราดกับทางอบต. ซึ่งได้ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีของ อบต.และได้รับประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น..”

2.2.8 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการสังคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำรวจอาสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมออกแจกเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้คิดเชื้อเอชไอวี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับ อบต.ตามหลักสูตรทบทวนการฝึกอบรม 5 วัน จากปภ. จังหวัดมหาสารคาม”

2.3 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับประโยชน์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปประเด็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับประโยชน์ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความสะดวกจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ได้รับความสะดวกการก่อสร้างถนน สามารถสัญจรไป มาได้สะดวก มีไฟฟ้าแสงสว่างในครัวเรือนและในที่สาธารณะ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ถนนหนทางในหมู่บ้านมีความสะดวกมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนดินและเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมีการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและตามเส้นทางที่มีความจำเป็นของชาวบ้าน จึงมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น...”

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านมีรายได้จากการทำอาชีพเสริม ทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..สมาชิกกลุ่มอาชีพทอเสื่อก็มีรายได้จากการทำอาชีพเสริมมากขึ้น โดยเฉลี่ยรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 25,000 บาท ต่อกลุ่ม..”

2.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร สมาชิกชุมชนตำบลโพหนองมี การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารมากขึ้น โดยมีความกระตือรือร้นในการเลือกตั้ง และ สนใจการเมืองมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ทุกครั้ง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บริหารงานของ อบต...”

2.3.4 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข มีความปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออกและ ภายในชุมชนมีความสะอาด ปลอดภัย จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ ก่อกล่าวว่า

“..ประชาชนในหมู่บ้านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีการ ป้องกันโรค โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอยู่เป็นประจำ...”

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูก ดินไม้ทำให้ภายในชุมชนมีการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตำบลมี ความน่าอยู่ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ภายในชุมชนมีความสะอาด น่าอยู่ มีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นและปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ...”

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ ภายในชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..แหล่งน้ำภายในชุมชนมีความสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เช่น น้ำประปาที่ใช้มีความสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการ เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์...”

2.3.7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุมชนมีการสืบสาน งานบุญ ประเพณี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความรู้ จากการเข้าร่วมการ ฝึกอบรมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สมาชิก อบต. กล่าวว่า “..มีความรู้และ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ จาก อบต....”

2.3.8 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการสังคม ชุมชนมีความปลอดภัยจากการรักษา ความสงบภายใน ชุมชนได้รับสวัสดิการจากการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สมาชิก อบต. กล่าวว่า

“..ภายในชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยจากการโจรกรรมต่างๆ...”

2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปประเด็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการตั้งกระทู้ถามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในสภา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตั้งกระทู้สอบถามการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.ของ อบต.ในการประชุมสภา โดยถามถึงปริมาณงานตามแบบหรือไม่..”

2.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการตั้งกระทู้ถามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในสภา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตั้งกระทู้สอบถามการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพในการประชุมสภาถึงจำนวนเงินที่นำไปบริหาร..”

2.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการตั้งกระทู้ถามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในสภา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตรวจสอบการการดำเนินงานของ อบต.ในการประชุมสภา อบต. โดยตรวจสอบจากโครงการต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร...”

2.4.4 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตรวจสอบการพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยสอบถามในที่ประชุมสภา อบต. ว่าในการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น การดูแลสุขภาพพลอดุลยทุกกลุ่มเป้าหมายหรือไม่”

2.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยสอบถามในการประชุมสภาอบต. เช่น การจัดทำโครงการเมืองน่าอยู่แต่ละหมู่บ้านมีความสะอาดขึ้นหรือไม่..”

2.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำในการประชุมสภาอบต. เช่น ในการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำมีความสะอาดเพียงพอหรือไม่..”

2.4.7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการประชุมสภา อบต. โดยสอบถามการพัฒนาด้านการศึกษา เช่น พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...”

2.4.8 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการสังคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า

“..ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านพัฒนาการสังคมในการประชุมสภาอบต. โดยเฉพาะด้านเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด หรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส...”

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แยกในแต่ละด้านดังนี้

1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างมีความต้องการงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตน มากกว่าจะมองในภาพรวมตำบล

1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ทราบข้อมูลในการจัดทำโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่าใดนัก

1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับประโยชน์ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความต้องการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานมากกว่า การพัฒนาด้านอื่นๆ

1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่าใดนัก

2. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แยกในแต่ละด้านดังนี้ คือ

2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่าควรมีการจัดทำ โครงการพัฒนาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกด้าน

2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่าควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับประโยชน์ พบว่า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านอย่างครบถ้วน

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ข้อเสนอว่า ควรประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีของ อบต. ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนทราบ โดยทั่วถึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY